

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๒๑๒/๕๗-๖๐
 วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑. การประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ มีประเด็นสำคัญที่กระทรวงควรรับทราบและดำเนินการ อาทิ <ul style="list-style-type: none"> - นรม. มีกำหนดเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ - ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันรณรงค์ด้านความปลอดภัยและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ผ่านไปด้วยดี จำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง - สถานการณ์ทางการเมืองที่อาจรุนแรงมากขึ้น จึงขอให้ รมต.ทุกกระทรวง ชี้แจงประเด็นต่อสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง - การดำเนินการตาม Road Map ของรัฐบาล - การขอรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ชั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) ตามที่สำนักเลขาธิการ คสช. เสนอ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน คสช. ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำมาพิจารณาบำเหน็จประจำปีได้ จำนวน ๗๒๑ ราย - การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายเลขานุการ และ กคช.) นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 	ทุกหน่วยงาน
	๒. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป อาทิ <ul style="list-style-type: none"> ✓ ๒.๑ การแปลกฎหมายฉบับต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นภาษาอังกฤษ ✓ ๒.๒ ขอเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ✓ ๒.๓ การจัดทำ Action Plan ใน ๑ ปีข้างหน้า ✓ ๒.๔ ขอขอบคุณ ปพม.และกระทรวง ที่จัดทำแผน ๕ เดือน ก้าวเดิน โดย รมว.พม.ขอปรับใช้คำว่า ๕ เดือน "วิ่งสู้เสี้ยนชัย" ✓ ๒.๕ ขอให้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 3A ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม/ทบทวนแผนงานตามบทบาทภารกิจ/บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อวางแผนการดำเนินการต่อไป อาทิ ที่อยู่อาศัยตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีและบ้านพักสวัสดิการ เรื่องผู้สูงอายุ (การจ้างงาน ที่อยู่อาศัย และ ชมรมผู้สูงอายุ) คนพิการ (อารยสถาปัตย์ ๓๓ จังหวัด และดนตรีคนพิการ) สตรี (การยุติความรุนแรง หญิงไทยในต่างแดน) เด็ก (โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก หอพัก เด็กไทยพลัดถิ่น และเด็กที่อยู่กับครอบครัวในสถานที่ก่อสร้าง) คนเร่ร่อน/ขอทาน (กระบวนการฟื้นฟูและการคัดแยก) ✓ ๒.๖ รมว.พม.จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทุกกรม เพื่อประเมินวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ แผนการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สถานที่สะอาดเรียบร้อย และการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ ✓ ๒.๗ การปรับปรุง การจัดระเบียบและการบริหารจัดการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จ.ชลบุรี 	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ปพม.และ ทุก หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ดย./ผส.

ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๑๗๔๓ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐

พิชญ
 (นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐

วิมล
 (นางสาวแรมรุ้ง สุพรรณเสนีย์)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐

เรียน **อนันต์ รุ่งอรุณชัย** ชอ.
 ผอ.กอง ทน. หน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ

วิมล
 20 เม.ย. 60